

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๑/๒๓๓๗๙



กค. ๒๒๖:๘  
วันที่ ๑๕.๑๒.๖๖  
เวลา ๑๕.๐๐

สสค. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๕11367/66

1 ธ.ค. 2566 เวลา 13.45 น.



สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๔๑๘๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๑๐.๐๒/๒๒๒๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เสนอเรื่อง มาตรการรองรับฤดูแล้ง  
ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง  
และฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗ มาเพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
จึงขอให้สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
โดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ พิจารณาแล้ว  
เห็นชอบในหลักการมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗ ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ  
แห่งชาติเสนอ และมีความเห็น ดังนี้

๑. มาตรการ มีความครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์  
ภัยแล้ง ทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง การเติมน้ำ การจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืช  
ฤดูแล้ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและลดการสูญเสียของน้ำในทุกภาคส่วน การเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ในการบริหารจัดการน้ำ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ทั้งก่อนและตลอดฤดูแล้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือ  
ในการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผน พร้อมทั้งได้กำหนดกลไกในการติดตามประเมินผล  
การดำเนินงานตามมาตรการในระหว่างดำเนินงานและภายหลังการดำเนินงานแล้วเสร็จ และโครงการ  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงเห็นว่า โครงการฯ กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จัดเตรียมแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรการรองรับฤดูแล้งฯ และจัดเตรียมความพร้อม  
ของแผนงาน/โครงการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้  
โครงการฯ เสนอต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานพิจารณาแผนงาน/โครงการ ดังนั้น  
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติควรให้ความสำคัญ พร้อมทั้งเน้นย้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ  
ให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่เสนอกับแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อไม่  
ให้เกิดความซ้ำซ้อน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ

๒. กรมประชาสัมพันธ์...

๒. กรมประชาสัมพันธ์ ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมในมุมมองด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในส่วน  
ของมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนดเป็น มาตรการที่ ๘  
สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง) โดยระบุการดำเนินการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์  
สถานการณ์และแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด และเป็นไปตามแผนที่  
กำหนด โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ทำหน้าที่สื่อสารเพื่อให้การ  
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ การสื่อสารจึงมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก  
ฤดูแล้ง เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยการให้ข้อมูลที่จำเป็น ตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง จึงต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์  
อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีการกำหนดข้อความหลัก (Key Message) “ประชาชน  
เข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้ ลดผลกระทบภัยแล้ง” เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มุ่งผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ขอประสานรับข้อมูลที่สำคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
อย่างครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา ช่วงก่อนและตลอดฤดูแล้ง เพื่อนำมาประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์  
ให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ ที่วางไว้ต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)  
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opm.go.th